



๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การรับรองหลักสูตร “การอบรมการให้คำปรึกษาทางจิตสังคม”

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาลระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมคุมประพฤติ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ และศาลอาญาธนบุรีได้ออกระเบียบศาลอาญาธนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การคัดเลือก การอบรม การขึ้นทะเบียน จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ การถอนชื่อออกจากทะเบียน และค่าตอบแทนของผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผู้ให้คำปรึกษาทางจิตสังคมดังกล่าว ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “การอบรมการให้คำปรึกษาทางจิตสังคม” ด้วย นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามฯ ข้อ ๕ (๑) ที่กำหนดให้ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา หรือผ่านการอบรมการให้คำปรึกษาทางจิตสังคมตามหลักสูตรที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดหรือรับรอง สามารถทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวตามแจ้งเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพื่อให้การให้คำปรึกษาทางจิตสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา สำนักงานศาลยุติธรรมจึงรับรองหลักสูตร “การให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการจัดทำขึ้นในโครงการคลินิกการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลและมีผู้ให้คำปรึกษาที่ผ่านการอบรม และขึ้นทะเบียนกับศาลตามหลักสูตรดังกล่าวไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมในหน่วยงานของท่านทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายตราฐ เบญจกุล)
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

กลุ่มพัฒนามากฎหมาย

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๗๑

E-mail : ojta@coj.go.th